
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยท่ี ๔ สระบุรี ครั้งท่ี ๙/2566 

วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน  256๖ 
ณ ห้องประชุมประเวศ บุญเลี้ยง ชั้น ๓ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี  

_________________________________ 

ผู้มาประชุม 
๑.นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี  ประธาน 
๒.นายพนิตเทพ  ทัพพะรังสี ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)  กรรมการ 
๓.นางบุญชอบ     เกษโกวิท นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) กรรมการ 
๔.นายวิชาญ  ดำรงค์กิจ        รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข) กรรมการ 
๕.นางสาวกอบแก้ว   ขันตี  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก กรรมการ 
๖.นางทรรศนีย์    ธรรมาธนวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น กรรมการ 
๗.นางสาวนฤมล   แก้วโมรา (ผู้แทน)หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการสง่เสริมสุขภาพวัยสูงอาย ุ กรรมการ 
๘.นางสาวศรินทร   ปัญจะทองคำ  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน  กรรมการ 
๙. นายประจวบ  แสงดาว  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
9.นายสมศักดิ์   วงษ์สุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มเทคนิคบริการ ทางการแพทย์  กรรมการ 
10.นางสายฝน  สายสุ่ม  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล    กรรมการ 
๑1.นางวัชรี    เรือนคง  หัวหน้ากลุ่มจัดการความรู้และสร้างเสริมฯ  กรรมการ 
12.นางจงกล   บุตรยี่  หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ    กรรมการ 
๑๓.นางศรีสุดา    บุญขยาย หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน กรรมการและ 
           เลขานุการ 
1๔.นายกิรติ  เจริญสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
     

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวพิชญภัสสร์      ไหลรุ่งเรืองสกุล แพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)             (ลากิจ) 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.30 น.   

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ท่านประธานฯ กล่าวในที่ประชุมทราบและฝากประเด็นที่จะส่งต่อสำหรับการทำงานหลังจากที่มีการ
ปรับเปลี่ยนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี มี ๓ เรื่อง ดังนี้ 
 - เรื่องตำแหน่งของบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งบางเลขที่ตำแหน่งจะมี
การคืนกลับให้กับหน่วยงานต้นสังกัด ในส่วนนี้ก็จะเป็นกำลังเสริมในการทำงานของหน่วยงาน  
 - เรื่องการขับเคลื่อน LM Lifestyle Medicine ในห้างสรรพสินค้า ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างรายได้
ให้กับโรงพยาบาล และได้นำเรียนปรึกษาท่านรองอรรถพลฯ ท่านเห็นชอบ มอบให้ทีมโรงพยาบาลเป็นแกนหลักใน
การขับเคลื่อนและสานต่อในเรื่องนี้ 
 - เรื่องตำแหน่งแพทย์ ที่สำนักอนามัยเจริญพันธุ์ได้ขอยืมไป ซึ่งตอนนี้ สำนักอนามัยเจริญพันธุ์คาดการณ์
ว่ามีตำแหน่งแพทย์ว่าง ซึ่งน่าจะคืนตำแหน่งแพทย์ ให้กับศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี มอบให้ติดตาม 



๑.๒ ประเด็นและข้อสั่งการจากการประชุมกรมอนามัย   
ทันตแพทย์พนิตเทพ ทัพพะรังสี รองผู้อำนวยการฯ แจ้งว่า จากที่ประชุมกรมอนามัยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 
1.๒.๑ ประเด็นเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ สำหรับงบดำเนินงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ดี เป็น

อันดับ 1 ของหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด(หน่วยงานส่วนภูมิภาค) และส่วนของงบลงทุนเป็นส่วนที่ต้อง
ควบคุมและกำกับ รวมถึงการวางแนวทางการบริหารสัญญา ซึ่งจะมีบางรายการบางหน่วยงานที่จะต้องกันเงินไว้ซึ่ง
มอบให้กองคลังร่วมให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่มีงบลงทุน 

 
 

1.1.๒ เรื ่องการลงทะเบียนแอพลิเคชั่น “สุขภาพดีวิถีใหม่” โดยท่านอธิบดีเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงาน
ลงทะเบียนให้ได้ ๑๐๐ % สำหรับศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ยังมีข้าราชการจำนวน ๑๑ คน (กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น 
และกลุ่มโรงพยาบาล) ทีย่ังไม่มีการลงทะเบียน เนื่องจากสาเหตุยังไม่มีความม่ันใจ / และความเชื่อส่วนบุคคล ท่าน
ประธานฯ มอบให้ รองพนิตเทพ (สายรองผู้กำกับโรงพยาบาล) กลุ่มโรงพยาบาล และกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ 
นัดประชุมเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจ ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.  

 
 

มติที่ประชุม  รับทราบและให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการดังกล่าว 



ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖  
          เมื่อวันที่ 1๑ พฤษภาคม ๒๕๖6  

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖  
เมื่อวันที่ ๑1 พฤษภาคม ๒๕๖6 ณ ห้องประชุมประเวศ  บุญเลี้ยง นั้น 

นางศรีสุดา  บุญขยาย เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที ่ ๔ สระบุรี 
รายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันที่ ๑1 พฤษภาคม 2566 โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบผ่านระบบไลน์ 
(LINE) กลุ่มคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เรียบร้อยแล้ว กรรมการทุกท่านรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการ
แก้ไขรายงานการประชุมฯ แต่อย่างใด  

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องและติดตาม 
เรื่องท่ี 3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและงบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๖  
นางศรีส ุดา  บุญขยาย หัวหน้ากลุ ่มขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำล ังคน  

ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ตามข้อมูล GFMIS  
ณ วันที่ ๒๖  มิถุนายน 2566 ผลการเบิกจ่ายภาพรวม  

 
   รายการที่ของบลงทุนปี ๒๕๖๘ 

 
 

   3.2  รายงานลูกหนี้ คืนเงินยืม และผลการคืนเงินล่าช้า  
นางจงกล  บุตรยี่ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ รายงานว่า ลูกหนี้คืนเงินยืม และผลการคืน

เงินล่าช้า ประจำเดือนมิถุนายน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 256๖) พบว่า ไม่มีการส่งคืนเงินยืมล่าช้าและไม่มี
เงินคืนเกิน ๒๐ %  

 
เรื่อง 3.3 รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดPMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 



นางศรีสุดา  บุญขยาย หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ได้แจ้งในที่ประชุมทราบ Timeline PMS โดยผลการ
ดำเนินงานในเดือนเมษายน จะรายงานในระบบ DOC ภายในวันที่ 1 - 10 มิถุนายน 2566 รายงานผลงานตาม
ตัวชี้วัดที่สำคัญราย Cluster โดยมีตัวชี้วัดที่สำคัญหลายตัวทีย่ังต่ำกว่าเป้าหมาย  

 
เรื่อง 3.4 รายงานนำเสนอแผนการขับเคลื่อนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และปัญหาอุปสรรค 

 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
- มอบให้โรงพยาบาลนำเสนอแผนการขับเคลื่อนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขาพ ในการหา

รายได้ของทุกส่วนของโรงพยาบาล ภายใน 1 สัปดาห์ และนำเสนอเป็น PowerPoint 
- มอบให้ทีมโรงพยาบาลมานำเสนอประเด็นที่อยากพัฒนา ปัญหา อุปสรรคในการ

ดำเนินงาน ผลประกอบการในงานบริการอ่ืน ๆ ในการประชุม กบศ. เดือนมิถุนายน  2566 
- ประธาน สอบถามเรื่องการสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ เพื่อนำมาปรับ

รูปแบบการให้บริการ โดยมอบให้ ฝ่ายการพยาบาล 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  ๔.๑ นำเสนอสไลด์รับการนิเทศกรมอนามัย ๒๕๖๖ 
  นางศรีสุดา  บุญขยาย หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ได้นำเสนอสไลด์รับนิเทศกรมอนามัย 
ประจำปี ๒๕๖๖  



 
   

มติที่ประชุม    รับทราบ 
- ท่านประธาน มอบให้กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ส่งข้อมูลกลับคืนให้แก่กลุ่ม Cluster 

เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง มอบให้ทุกกลุ่มช่วยดำเนินการตรวจสอบและส่งข้อมูลกลับคืนมารวบรวมที่กลุ่ม
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ  

- ท่านประธาน มอบให้กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ดูรูปแบบการปรับสไลด์ ในส่วนของ
สีข้อความ ขนาดของตัวอักษร  
 
  ๔.๒  นำเสนอ SOP การขอข้อมูลนำมาใช้ในศูนย์การเรียนรู้/SOP การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ และ Back Office  
  นางศรีสุดา  บุญขยาย หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน  

   
  ๔.๓ การจัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๗  
  นางศรีสุดา  บุญขยาย หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน นำเสนอแผนการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๗ ซึ่งกำหนดจัดประชุมในระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๖  



 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ 
เรื่อง 5.1 นำเสนอปฏิทินกิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี (รอบ 6 เดือนหลัง)  
นายกิรติ  เจริญสุข กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ได้รายงานให้ที่

ประชุมทราบว่า ปฏิทินกิจกรรมของศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ระหว่างเดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 2566   

 
โดยประธาน มอบให้กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ปรับรูปแบบในการนำเสนอให้เป็น

รูปแบบปฏิทิน  
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ไม่มี) 
 

ปิดการประชุม เวลา  ๑๖.๓๐ น. 
นายกิรติ  เจริญสุข  (ผู้จดบันทึกและผู้จัดทำรายงานการประชุม) 

นางศรีสุดา  บุญขยาย  (ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม) 


